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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
วันอังคารที่  9  พฤษภาคม  2566  เวลา 08.3๐ น. 

ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
********************************************************************************** 

 

1. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ประธานกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.1 การเลือกคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบใหม่ 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ.2564 
และแก้ไขฉบับเพิ่ม พ.ศ.2566 โดยจะมีรายละเอียดของจำนวนคณะกรรมการ  วาระและคุณสมบัติ ของ
ประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ซึ่งเทศบาลกำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือก
ประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้ 

 

1.2 เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ได้ฝากให้ประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ พี่น้องประชาชน ในชุมชนของตนเอง
ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2566 ณ สถานที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

1.3 การดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูร้อน 
   นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ฝากความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อน 
โดยให้ดื่มน้ำเปล่า บ่อยๆ  แต่ไม่ควรดื่มน้ำทีละมากๆ แต่ให้จิบไปเรื่อยๆ ระหว่างวัน และไม่ควรกินน้ำแข็งหรือ
ดื่มน้ำเย็นจัด  

 
 

ที่ประชุม....รับทราบ 
 
 
 



หน้า 2 จาก 13 
 

2. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหัวหน้าส่วนการงาน 
2.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ท่ี 14 พฤษภาคม 2566 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับ 

การเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.30 
– 17.00 น. และแจ้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ในเขต
เทศบานเมืองบ้านไผ่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามท่ีได้ลงทะเบียนไว้ ส่วนนอกเขต ได้ออกมาใช้สิทธิ์ 
93 เปอร์เซ็นต์ จากที่ลงทะเบียนไว้ แสดงถึงความตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ ส่วนเขตการ
เลือกตั้งของเทศบานเมืองบ้านไผ่มีทั้งหมด 34 หน่วย การอบรมมีมาแล้ว 2 รุ่น ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 โดยอยู่
อบรมที่ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบานเมืองบ้านไผ่ โดยผุ้ที่ได้รับหมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการประจำ
เขตก็ขอให้มาอบรมเพิ่มความรู้เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดและไม่ชอบด้ วยกฎหมาย 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 

2.2 โครงการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่ทาง

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดส่งโครงป้องกันการน้ำท่วมเข้าประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านไปได้ด้วยดีได้
รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการส่วนกลางว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยโครงการที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้จะส่งเข้า
ประกวดรายการอื่นอีก 3 รายการคือ พระปกเกล้าและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ของคณะกรรมการ
กระจายอำนาจปลัดสำนักนายก โดยได้มีการสาธิตในที่ประชุมครั้งก่อนให้ดูแล้ว แต่ปัญหาคือ  line ที่ใช้คู่กับ
อุปกรณ์แจ้งเตือนมีคนไม่ถึง 100 คน จากประชาชนในเขต ประมาณ 27,000 คน ทำให้ทางคณะกรรมการ
อาจสงสัยเกี่ยวกับปัญหาการแจ้งเตือนให้ประชาชนในเขตรับทราบอย่างทั่วถึงได้ จึงขอความร่วมมือขอให้ทุก
คนเข้ากลุ่ม line นี้ด้วยโดยตั้งเป้าไว้ 300 คนก่อน 

2.3 โครงการเลือกกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 

นายเอกณัฏฐ์ ตระกูลรัมย์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ  การ
คัดเลือก กรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชนใหม่ เนื่องจากทีก่รรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน กำลังจะสิ้นสุดวาระใน
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยการดำเนินการคัดเลือกได้ยึดตามหนังสือซักส้อมแนวทางในการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2566) โดยมีกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบดังกล่าวให้กับชุมชน โดยเริ่มมีการคัดเลือกในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 พร้อมกันทั้ง 39 ชุมชน ใน
วันที่กำหนด และจะต้องดำเนินการเสร็จภายใน 30 วัน โดยการดำเนินการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก่อนจะถึง
วันคัดเลือกนั้น จะมีการทำประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับ จำนวนของกรรมการชุมชนโดยคำนึงถึงความเหมาะสม
ของงบประมาณของทางเทศบาล วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกกรรมการชุมชน โดยจะประกาศล่วงหน้า
ก่อนถึงวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน ต่อมาเก่ียวกับการเสนอชื่อของผู้ที่สามารถคัดเลือกเป็นกรรมการชุมชนได้
นั้นทางเทศบาลได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการชุมชน
ในวันประชุมที่กำหนด โดยผู้มีสิทธิ์เลือกต้องรับรับรองการเสนอชื่อของผู้ได้รับคัดเลือกนั้นไม่น้อยกว่า 2 คน 
และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมในวันนั้นด้วยหรือถ้าไม่อยู่ในวันประชุมดังกล่าวจะต้องมีการทำ
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หนังสือแสดงความสมัครใจไว้ หลังปิดรับการเสนอชื่อแล้วที่ประชุมสามารถเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกได้ 2 
วิธี คือ วิธีเปิดเผย โดยที่ประชุมประกาศชื่อของผู้ได้รับการเสนอและให้ผู้ มีสิทธิเลือกได้ออกเสียงด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น ยกมือพ้นศีรษะ แบ่งพื้นที่ เป็นต้น และ วิธีลับ โดยที่ประชุมจะเลือกกรรมการโดยให้ผู้มีสิทธิ์ดูรายชื่อผู้
ได้รับการเสนอที่กำหนดหมายเลขไว้ แล้วกาหมายเลขของผู้ได้รับการเสนอใส่กระดาษที่กำหนด แล้วพับใส่
กล่องปิดผนึก เป็นต้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมว่าจะใช้วิธีไหน ในกรณีที่มีเสนอชื่อครบตามจำนวนที่
กำหนดไว้พอดีแค่กลุ่มเดียว เมื่อปิดการรับการเสนอชื่อให้ประกาศเป็นคณะกรรมการชุมชนได้เลยโดยไม่ต้องมี
การคัดเลือก วาระของกรรมการชุมชนจะเริ่มนับตั้งแต่วันคัดเลือกรวม 4 ปี ในส่วนของค่าตอบแทน ประธาน
ชุมชนอยู ่ที ่ 1,250 บาท/เดือน และคณะกรรมการชุมชนอยู ่ที ่ 1,000 บาท/เดือน ในการประชุมของ
คณะกรรมการเพ่ือรับค่าตอบแทน ต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมและมีภาพถ่ายประกอบของแต่ละชุมชน 
หลักเกณฑ์และตัวย่างการทำสามารถรับได้ที่กองสวัสดิการสังคม  เอกสารการเบิกจ่ายประกอบไปด้วย 1.
รายงานการประชุม 2.ภาพถ่าย 3.บัญชีรายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม กรรมการเข้าอย่างน้อย ๔ คน ถึงครบองค์
ประชุม หากกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ได้ให้ลาต่อประธานชุมชน กรณีไม่ลาแต่ให้ผู้อ่ืนเข้าแต่ไม่นับเป็นองค์ไม่
สามารถรับค่าตอบแทนได้และถือว่าขาด กรณีเดือนพฤษภาคมยังไม่เป็นไร แต่หลังจากนั้นถ้าขาดเกิน 3 ครั้ง 
จะพ้นจากตำแหน่ง 

นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กฎหมาย เรื่องค่าตอบแทนที่มีผลแล้วแต่ในข้อระเบียบทางเทศบาลไม่ได้ตั้งงบในส่วนนี้ไว้แต่จากหนังสือซักซ้อม
ที่ได้รับมาดังกล่าวได้ให้เทศบาลแจกเงินขาดสะสมโดยปัจจุบันได้ทำเรื่องขออนุมัติถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ให้ยกเว้นระเบียบและตั้งงบประมาณในส่วนนี้ โดยเริ่มตั้งตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ.
2566 หรือ จนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566 และจะบรรจุค่าใช้จ่ายส่วนนี้อย่างเป็นทางการในเทศบัญญัติ 
2567 ส่วนเงินที่จะใช้ใน 5 เดือนที่เหลือนี้อยู่ที่ประมาณ 1,400,000 บาท จากระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน
ในส่วนนี้ ต้องมีการประชุมซึ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละชุมชนในการกำหนดวันประชุมของชุมชนตนเองเพื่อจัดทำ
รายงาน โดย อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน โดยมีร่างตัวอย่างจากกระทรวงมหาดไทยใช้ในการเขียนให้ เพื่อเป็น
หลักฐานในการประกอบการเบิกจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการอธิบายรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ในร่าง
การเขียนให้ในที่ประชุมทราบ โดยสำคัญในการลงพื้นที่ช่วยเหลือ พี่น้อง ประชาชนต้องมีการโน้ตไ ว้เพ่ือ
รายงานในที่ประชุม และทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมรวม และส่งต่อกองสวัสดิการสังคมเพ่ือตรวจสอบถ้า
ครบองค์ประกอบจะจัดทำเป็นฎีกาเพื่อส่งเบิกให้ ห้ามลอกรายงานการประชุมเดิมจากเดือนที่แล้วเด็ดขาด 
เพราะแต่ละเดือนงานนั้นมีความแตกต่างกัน ถ้าสงสัยสามารถสอบถามทางกองสวัสดิการได้โดยทางกอง
สวัสดิการสังคมจะนัดซักซ้อมอีกที โดยการคัดเลือกจริง ประมาณไว้ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2566 พร้อม
กันทุกชุมชน เงินจะเริ่มได้ไม่เดือนพฤษภาคมนี้ก็เดือนมิถุนายนเลย จึงอยากมีการซักซ้อมไว้ ประเด็นต่อมาเรื่อง
จำนวนกรรมการชุมชน ในกฎหมายกำหนดไว้ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ในปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านไผ่มี 7 คน 
แต่เนื่องจากงบประมาณของทางเทศบาลมีค่อนข้างจำกัด สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมางบประมาณที่ได้ลงไปกับ
บริการสาธารณะส่วนใหญ่ตามคำเรียกร้องของประชาชนจนงบดำเนินการการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่เหลือพอ
จัดซื้อสิ่งใหม่ๆ  เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่มีกับค่าใช่จ่ายใหม่ในส่วนนี้ที่เพ่ิมเข้ามาและยังไม่รู้ว่าทางส่วนจะ
จัดสรรงบประมาณมาเพิ่มในส่วนนี้ให้หรือไม่ ถ้าทางเทศบาลยังเลือกตั้ง 7 คน อยู่ งบประมาณต้องใช้มีถึง 
3,393,000 บาท ในปีต่อไป แต่ถ้าเลือกกรรมการ 5 คน งบที่ใช้จะเป็น 2,457,000 บาท ต่างกันอยู่ที่ 
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963,000 บาท ซึ่งจะประชุมหารือกับฝ่ายบริหารอีกครั้งว่าจะเลือก 5 หรือ 7 คน เพราะงบที่เพ่ิมเข้ามาส่วน
นี้จะกระทบต่องบในส่วนต่างๆ แน่นอนเพ่ือหาทางสรรหางบประมาณมาเพ่ิมเติมงบส่วนนี้ โดยประมาณคาดว่า
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจะออกในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยอาจมีการ
ประกาศก่อนวันที่กำหนด 1 สัปดาห์ เพื่อให้ทางชุมชนได้จัดเตรียมชื่อของผู้ที ่ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือก
คณะกรรมการชุมชน ส่วนเรื่อง คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเลือกต้องอยู่ในเขตไม่น้อยกว่า 90 วัน ส่วนผู้สมัครไม่น้อย
กว่า 180 วัน ส่วนเรื่องรายละเอียดเลือกตั้งต่างๆ จะออกเป็นประกาศอีกทีหรือสอบถามทางกองสวัสดิการ
สังคม 

2.4 การขออนุญาตจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบ้ังไฟ) 
ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ  รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตจุดและปลอยบั้งไฟ ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้อำเภอ
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่และได้แจ้งประสานกับสนามบิน ทาอากาศยาน หรือศูนย์ควบคุม
การบิน ในพื้นที่ทราบล่วงหน้า ๗ วัน ซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นบุคคล สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ำกว่า ๒๐ ปี
บริบูรณ์ และเป็นผู้มีภูมิลำนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดของตนเอง ห้ามมิให้ผู้ใดจุดหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้
บั้งไฟขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่ง
ประกาศนี้ผู้ใดกระทำการจุดตามที่กล่าวแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ หรือโดยฝ่าฝืน
ข้อกำหนดในประกาศนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

กำหนดห้วงระยะเวลาในการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ และการจุดบั้งไฟ 
(๑) ให้กระทำได้ในห้วงเดือนหกตามปฏิทินจันทรคติไทย นับตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๖ ถึงวันแรม ๑๕ 

ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี 
(๒) อนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟได้แต่เฉพาะในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านเท่านั้น โดย

อนุญาตให้จัดงานหรือจุดและปล่อยบั้งไฟได้เพียง ๑ วันต่อปี ภายในห้วงระยะเวลาตามท่ีกำหนดใน (๑) 
(๓) หมู่บ้านใดที่มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนอกเหนือจากห้วงเวลาตาม (๑) อันเป็นการเฉพาะ 

ตามเหตุผลความเชื่อของชนเผ่า นายอำเภอแห่งท้องที่อาจพิจารณาอนุญาตได้ตามสมควรโดยจำกัดให้จุด และ
ปล่อยได้เพียง ๑ วันต่อปี 

(๔) การจุดและปล่อยบั้งไฟ ให้กระทำได้ในระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
(๕) แม้นายอำเภอแห่งท้องที่จะได้อนุญาตให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หรืออนุญาตให้จุดและปล่อย

บั้งไฟได้ตามที่มีผู้ยื่นคำขอแล้ว หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุอันสมควร เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัย
หรือเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแห่งท้องที่นั้น มีอำนาจสั่งให้งด
หรือเลื่อนการจัดงานหรือการจุดและปล่อยบั้งไฟไปในวันอ่ืน นอกจากวันที่อนุญาตตามที่เห็นสมควร 

กำหนดชนิด ขนาด และจำนวนบั้งไฟ  
(๑) บั้งไฟที่จะใช้ในการจุดและปล่อยต้องผลิตจากวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีน้ ำหนักเบา และไม่มีส่วนผสม

ของโลหะ เว้นแต่ลวดที่ใช้มัดหรือยึดท่อล าตัวเข้ากับหางบั้งไฟ 
(๒) สารเคมีที่เป็นผลิตเป็นเชื้อเพลิงของบั้งไฟ จะต้องเป็นโปตัสเซี่ยมไนเตรท (KNO๓)หรือสารดินประ

สิว โดยไม่อนุญาตให้ใช้สารชนิดอื่นที่ไหม้ปะทุได้ในระดับแรงดันที่สูงกว่าสารดังกล่าวเนื่องจากอาจเกิดการ
ระเบิดอย่างรุนแรงหรืออาจท าให้บั้งไฟขึ้นสู่อากาศได้สูงจนเกิดอันตรายต่อเครื่องบินขณะบินผ่านได้ 



หน้า 5 จาก 13 
 

(๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในของท่อลำตัวบั้งไฟหรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้แทนท่อ ซึ่งใช้บรรจุเชื้อเพลิงของ
บั้งไฟต้องมีขนาดไม่เกิน ๓.๕ นิ้ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนตามเช่นกรณีใน (๒) 

(๔) อนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟ หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศด้วยประการใดได้จำนวนไม่เกิน ๕ บั้งต่อหนึ่งวัน โดยเป็นหน้าที่ของนายอำเภอแห่งท้องที่ในการ
ควบคุมบัญชีการอนุญาตในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในแต่ละครั้งหรือในแต่ละหมู่บ้าน 

2.5 การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น 
ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ  รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ “สวมหมวกกันน็อค ก่อนขี่มอเตอร์ไซด์ เพื่อความปลอดภัย ในการ
ใช้รถใช้ถนน”เน้นใช้เทคโนโลยีบังคับใช้กฎหมาย ลดบาดเจ็บ – สูญเสียบนท้องถนน  ท่าน พล.อ.อนุพงษ์    
เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เผยถึงมติ ศปถ. 
ได้เห็นชอบเรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดการ
บาดเจ็บและความสูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   พร้อมสั่งการไปยัง   
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำหนด
แนวทางและมาตรการ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวก
นิรภัย 100 % รวมถึงนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง กับผู้ที ่ไม่
สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และย้ำเตือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้นำต่าง ๆให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั ้งที ่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

 
ทีป่ระชุม....รับทราบ 
 
 

3. เรื่องอ่ืน ๆ  
3.1 นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เสนอให้เลือก 7 เลยและอยาก

ให้เปิดรับสมัครถึงวันเลือกตั้งเลยป้องกันกรณีประชาชนบางรายที่สนใจตกหล่นข่าวสาร  
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต้องดูสถานะการเงินการ

คลังก่อนและเรื่องการประชาสัมพันธ์จะมีการประชุมรวมกันก่อนเพื่อจัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบผ่านทาง เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ และทางสมาชิกเอง 

3.2 นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อยากทราบว่าแต่ละเดือนจ่ายเงินรวม
ให้กรรมการเท่าไร เสนออยากให้มีเงินเดือนของกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ทำงานด้วย  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจงว่ากำลังคุยกันเรื่องนี้ในการประชุม
สันนิบาตรเทศบาลเนื่องจากมีปัญหาหลายเทศบาลเหมือนกัน โดยจะนำเขาที่ประชุมสันนิบาตเทศบาลในครั้ง
ถัดไปในเดือนมิถุนายนเพ่ือพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป  

นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงว่าเรื ่องงบประมาณในแต่ละเดือนจะอยู ่ที่
ประมาณ  280,000 บาท 
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3.3 นายธัชทร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เสนอให้กรรมการชุมชน 7 คน 
เนื่องจากรู้สึกไม่เป็นธรรมกับคณะกรรมการชุมชนชุดเก่าที่ช่วยเหลือทางเทศบาลมาตลอดแต่เมื่อมีงบประมาณ
มากลับถูกตัดจำนวนคนลงแล้วไม่ได้ค่าตอบแทนและด้วยจำนวน 5 คน เกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อการทำงาน
เนื่องจากแต่ละท่านก็มีกิจธุระต่างกันทำให้อาจไม่ว่างมาทำหน้าที่ทุกครั้ง  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ไดช้ี้แจงเรื่องจำนวนยังไม่ได้ตกลงว่าจะเป็น
เท่าไรเนื่องจากต้องดูสภาพการเงินการคลังก่อนและอยากให้มีจำนวนดังกล่าวหรือมากกว่าเช่นกันและเรื่อง
กลุ่มสตรีแม่บ้านกำลังหาทางเสนอเรื่องนี้ให้ทางมหาดไทยอยู่เช่นกัน ส่วนเรื่องงบประมาณเนื่องจากจัดเก็บได้
เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ทำให้งบลดลงและถ้ามี 7 คน ก็จะลดลงอีกเลยต้องมีการหารือกันเรื่องงบประมาณเพราะ
อยากให้ได้คณะกรรมการมาทำงานให้มากท่ีสุดเช่นกัน  

นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติม คณะกรรมการปัจจุบันที่มี 7 คน นั้น
ก่อนถึงการเลือกตั้งใหม่ในเดือน พ.ค. มิ.ย. จะได้เงินอยู่เช่นกัน แต่หลังเลือกตั้งแล้วยังไม่สรุปว่าจะเอา 5 หรือ 
7 คน โดยกำลังดูภาพงบประมาณรวมอยู่ว่าจะจัดสรรและจำนวนงบไปใช้ในส่วนใดบ้าง โดยงบประมาณที่ใช้
ตามจำวนวนคนดังกล่าวที่ได้กล่าวไปแล้วในที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะไปตัดงบของส่วนไหนดี เช่น พวก
โครงการที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ได้งบจ่ายในส่วนนี้ แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีว่าจะมีจำนวนเท่าไร ส่วนเดือนที่เหลือ
จนสิ้นปีงบประมาณไม่ต้องกังวลเพราะมีงบประมาณแล้ว 1,400,000 บาท โดยทำหนังสือขออนุมัติยกเว้น
ระเบียบจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแล้ว 

3.4 นายธัชทร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดทำรายงาน เนื่องจากมีค่าตอบแทนแล้ว ซ่ึงจะต้องไปเกี่ยวกับ สตง. หรือเปล่าเพราะให้ประชุมเรื่องอะไรก็ได้
แล้วถ่ายรูป แล้วเกิดมีผู้ไม่หวังดีร้องเรียนว่าการประชุมตามที่รายงานไม่ได้เกิดขึ้นจริง อยากให้ประชุมกันจริงๆ
และให้ทางเทศบาลเข้าไปเป็นพ่ีเลี้ยง การผิดระเบียบเนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แสดงความมั่นใจว่าการประชุมจะมีการ
ประชุมเกิดขึ้นจริงแน่นอน โดยท่านนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าให้นำนโยบายหรือที่วาระในที่
ประชุมประจำเดือนไปต่อยอดในชุมชนอีกทีและเพิ่มเติมในเรื่องที่เหมาะกับชุมชนของตนเอง และนายกได้
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเรื่องตัวร่างรายงานการประชุมเพ่ิมเติมว่าเป็นเพียงตัวอย่างเพ่ือให้เห็นรูปแบบของการเขียนจะ
เขียนนอกเหนือจากนี้ก็ได้และน่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือน พ.ค.นี้ตามหนังสือสั่งการ ให้จัดการประชุมในชุมชน
ของตนเองและเขียนรายงานของเดือนนี้ได้เลยและถ้ามีรูปภาพด้วยก็ดี แต่ไม่ต้องเขียนย้อนหลังก่อนเดือน พ.ค. 
โดยการส่งรายงานของแต่ละเดือนให้ส่งได้ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปแต่ถ้าส่งหลังวันที่ระบุจะยังได้รับเงิน
อยู่แต่ช้าและจะได้เฉพาะผู้ที่เข้าประชุมเท่านั้น พร้อมได้ชี้แจงในที่ประชุมเรื่องคณะกรรมการชุมชนในปัจจบุัน
ว่าหลายคนยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเป็นกรรมการชุมชน และประเด็นสาเหตุเรื่องนี้มาจากมีเมื่อก่อนที่เริ่มได้มีการ
กำหนดให้มีกรรมการชุมชนมีบางชุมชนไม่มีผู้สมัครเลยทำให้บางชุมชนต้องหาคนที่ไม่ได้ส่งชื่อสมัครมาเป็น
กรรมการแทนซึ่งเวลาประชุมคนเหล่านี้ก็จะไม่ได้เงิน 2.รายชื่อกรรมการบางชุมชนที่ไม่มี เช่น เวลาไปทัศน
ศึกษาของชุมชนก็จึงมีการเพ่ิมชื่อคนเข้าไปแทนกรรมการที่ว่างอยู่โดยอาจคิดว่าเป็นการเพ่ิมกรรมการจริงๆ ซึ่ง
ไม่ใช่ และผู้ที ่ถูกเพิ่มบางคนอาจคิดว่าแค่เป็นการใส่ชื ่อเพื่อไปแทนเท่านั้นแต่ที่จริงถูกนำไปใส่ในรายชื่อ
กรรมการทำให้ไม่รู้ว่าตนเองกลายเป็นกรรมการ โดยกรรมการที่จะเบิกได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อที่ได้สมัคร
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มากับทางเทศบาลเท่านั้น โดยถ้าสงสัยว่ากรรมการในชุมชนตนเองเป็นใครตามรายชื่อที่ได้สมัครมาบ้างให้
สอบถามทางกองสวัสดิการสังคมได้เลย 

นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจ้งเพ่ิมเติมว่าให้มีการจดบันทึกทุกครั้งแล้วรายงาน
ในที่ประชุม และงบค่าตอบแทนเป็นงบแผ่นดิน ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ หน่วยงานตรวจสอบคือหน่วยงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ถ้ามีการร้องเรียนโดนตรวจสอบแน่นอนจึงขอเน้นย้ำอีกครั้งในการทำให้ละเอียดชัดเจน ห้ามลอก
ของเดือนก่อนๆ หรือไม่ทำจริงแล้วเขียนรายงานเด็ดขาด เพราะเป็นคดีอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ถ้าปฏิบัติ
ถูกต้องก็ไม่จำเป็นต้องกังวลประเด็นนี้ ถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนให้สอบถามทางเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการหรือที่
เกี่ยวข้องได้เลย โดยการซักซ้อมอาจเป็นประชุมประจำเดือนตรั้งต่อไปในเดือน มิ.ย. พ.ศ.2566 และฝาก
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในครั้งนี้ทราบด้วย 

3.5 นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุม เนื่องจากได้รับการ
ร้องเรียนมา จากเหตุที่ นายสุชาติ กุญชรมณี อดีตประธานชุมนศรีหมอนพัฒนาที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนั้น ปรากฎ
ว่าลายเซ็นของประธานสุชาตินั้นเป็น 1 ใน 3 กรรมการที่มีอำนาจเบิกจ่ายเกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมของธนาคาร 
ตามปกติแล้วควรมีการไปแจ้งธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่เพื่อเพิ่มชื่อของผู้ที่จะมาแทนโดยได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการที่มีสิทธิ์ลงนามอีก 2 ท่านที่เหลือ แต่ปรากฎว่าได้มีการไปเปิดบัญชีเล่มใหม่โดยไม่ได้ขอมติจาก
กรรมการที่เหลือ อีก 2 ท่าน จึงได้มีการทำหนังสือร้องเรียนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ภายใน 7 วัน  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้เพิ่มเติมว่าในส่วนนี้ไม่
ไม่เกี่ยวกับเทศบาลโดยตรงแต่เป็นเรื่องภายในของกรรมการชุมชนเองโดยถ้าเกิดปัญหาสามารถมาแจ้งได้และ
จะส่งเจ้าหน้าที่ กอง ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยท่านนายกได้หมอบหมายให้กองสาธารณะสุขดูแลเรื่องนี้ 

3.6 นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งต่อที่ประชุมสืบเนื่องจากในช่วง
วันหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมาได้รับข้อมูลจากสมาชิกสภาด้วยกันเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงผิวจราจร ชุมชนหนอง
ลุมพุกและอีกหลายชุมชน จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อได้เห็นหน้างานจึงได้สงสัยว่าจะได้ทำตามมาตรฐานหรือ
เปล่าแต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อผู้ที่รับผิดชอบได้เลยและไม่ได้มีประกาสชัดเจนทำให้ประชาชนที่ทำมา
ค้าขายแถวนั้นได้รับความเดือดร้อน และเห็นถึงความผิดปกติคือ ป้ายโครงการไม่มีบอก ระยะเวลาและ
งบประมาณไม่มีบอก อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพก็ไม่มี เห็นรอยปริแตกของถนนชัดเจน จึงได้เข้ามาร้องเรียน
และสอบถามความกระจ่างชัดในเรื่องนี้  

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้รับเรื่องเอาไว้และจะขอตรวจสอบเรื่องนี้
ก่อนหากมีผลคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

3.7 นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทสมานตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาลำห้วยบ้านไผ่ในวันที่ 11 พฤษภคม พ.ศ.2566 เพ่ือปรับเปลี่ยนบริเวณลำห้วยที่
เป็นแหล่งเสื่อมโทรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักาณ์ธรรมชาติ โดยทำให้ลำห้วยน้อยและห้วยจิกทะลุไปที่แก่ง
ละหว้าเนื่องจากในอนาคตอำเภอบ้านไผ่จะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางรองจากเมืองขอนแก่น โดยมีการทำงาน
เป็นภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือชุมชนที่อยุ่ใกล้ลำห้วยดังกล่าวและผู้มีสว่น
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
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3.8 นางอัญชิสา วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเลือกกรรมการชุมชนโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อน โดยเมื่อก่อนใช้รูปแบบเทียบเคียงกับ 
กำนัน ผู ้ใหญ่บ้านเพราะยังไม่ม ีระเบียบมารองรับ แต่ปัจจุบันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาลซึ่งประกาศเมื่อปี พ.ศ.2564 ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องการได้มาของประธาน
ชุมชน โดยเมื่อกรรมการชุมชนหมดวาระแล้ว เทศบาลจะดำเนินการประกาศจำนวนของกรรมการชุมชนที่มา
จากเลือกของประชาชนในชุมชนและประกาศวันเวลาสถานที่ใช้ในการเลือก ซึ่งกระบวนการเลือกทางเทศบาล
โดยนายกเทศมนตรีก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเลือกกรรมการชุมชน
โดยผ่านการเสนอชื่อในที่ประชุมโดยมีผุ้รับรองในที่ประชุมยกมือรับรอง 2 ท่าน ถ้ากรรมการที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเกินนวนที่พึงมีก็จะมีการลงเสียงออกคะแนนทั้งเปิดเพยและลับตามมติในที่ประชุม และถ้าจำนวนที่ถูกเสนอ
ชื่อครบตามจำนวนที่พึงมีพอดีถือว่าได้รับการคัดเลือกทันทีและไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยการประชุม
และคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 1 วัน แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง พร้อมกันทุกชุมชนทั้งวันและเวลา ในส่วนของสถานที่
เจ้าหน้าที่จะกำหนดภายในชุมชนอีกที และในการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไปในเดือนหน้าจะมีร่างประกาศ
คุณสมัติให้ก่อนประชาสัมพันธ์ให้รู้ทั่วถึงกัน โดยจะพยายามประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางและขอความร่วมมือ
ประธานชุมชนทุกท่านฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยทั่วกันโดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วัน และการจัดทำรายงานถ้าหากสงสัยให้สอบถามผ่านทางกองสวัสดิการสังคมได้เลยตามที่ท่านปลัดเน้นย้ำ
ไปแล้วในที่ประชุม ในส่วนของคณะกรรมการสตรีนั้นจะเลือกหลังจากการเลือกกรรมการชุมชนโดยวิธีแบบ
เดียวกับกรรมการชุมชนแต่ไม่ซับซ้อนเท่าไม่ได้ใช่การเสนอแบบเมื่อก่อนแล้ว และจะมีการจำลองการเลือกใน
ประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป 

 

 
 
 

                                                                            (นายประจวบ  สารกูล) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนพฤษภาคม  2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 9 จาก 13 
 

 
ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

วันอังคารที ่ 9  พฤษภาคม  2566  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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หน้า 12 จาก 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 13 จาก 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (นายประจวบ  สารกูล)    
                                   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                            ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                   เดือนพฤษภาคม  2566 


